

สารจากบรรณาธิการ

เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว วารสารฉบับที่อยู่ในมือสมาชิกนี้ เป็นฉบับที่ 3 ของปี พ. ศ. 2555 ซึ่งผ่านช่วงวันแม่แห่งชาติมาแล้ว สมาชิกทุกท่านคงได้มีโอกาสร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม ที่ผ่านมาและขอเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านร่วมน้อมจิตถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

กองบรรณาธิการ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวารสารสภากาการพยาบาลให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป อย่งไรก็ตามด้วยภาระหน้าที่ประจำมีส่วนทำให้การดำเนินงานของวารสารสภากาการพยาบาลมีความล่าช้าไปบ้าง ทางบรรณาธิการยินดี น้อมรับคำติติงต่าง ๆ และจะพยายามแก้ไขให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อสมาชิกทุก ๆ ท่าน เราขอสัญญา มิติใหม่ของการให้บริการจากวารสารสภากาการพยาบาล ในอนาคตอันใกล้ วารสารสภากาการพยาบาลจะมีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบ Online ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ขอให้สมาชิกคอยติดตามนะคะ

วารสารฉบับนี้ เนื้อหาที่มีความหนาแน่นและหลากหลายเช่นเคยเริ่มด้วยบทความที่เป็นประเด็นยอดฮิตในปัจจุบัน คือการเตรียมความพร้อมของวิชาชีพการพยาบาลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นำโดย ท่านนายกสภากาการพยาบาล เป็นที่สังเกตว่าช่วงหลังๆ จะมีงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นอย่างชัดเจน ในฉบับนี้มีให้สมาชิกได้เลือกสรร ถึง 4 เรื่องด้วยกัน ทั้งที่เกี่ยวกับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซึ่งเป็นภาระของสถาบันการศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการศึกษาพยาบาล ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของ APN ซึ่งนับวันยังมีหลักฐานเด่นชัดในบทบาทและและความสำเร็จที่ต้องมี APN ในระบบสุขภาพ ในส่วนของการวิจัยทางคลินิก ในฉบับนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่าเทียม การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเพื่อเพิ่มการไหลเวียนกลับของหลอดเลือดดำในผู้ป่วยอุบัติเหตุ สถานการณ์โรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพระดับต้นๆ ของชาติและการให้คำปรึกษาโดยเน้นการปรับพฤติกรรมความคิดในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและอื่น ๆ ขอเชิญท่านเลือกอ่านได้ตามความสนใจ แล้วพบกัน
ในฉบับส่งท้ายปีเก่าค่ะ

รศ. ดร. สายพิน เกษมกิจวัฒนา

บรรณาธิการ